



Title :	กว้างใจ้วมหาภัย + แมงป๋องไฟ = การกีฬาในจังหวัดเชียงรายที่ดีในอนาคต
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	คู่อรวนวิสัย, ฉบับที่ ๒๐ ปีที่ ๕ หน้า ๗
Date :	ประจำเดือน กันยายน ๒554

กว้างใจ้วมหาภัย+แมงป๋องไฟ=การกีฬาในจังหวัดเชียงรายที่ดีในอนาคต

กลับมาอีกครั้ง กับคอลัมน์เฉพาะกิจของนายกระจอกข่าว กีฬาคณะนี้ ฉบับนี้อดไม่ได้ที่จำเป็นต้องเขียนเรื่องนี้ หลังจากได้ที่ได้เห็นบรรยากาศที่ดีของวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพในจังหวัด เชียงรายซึ่งกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดี และถูกทางตามคำกล่าวที่ว่า กีฬาสร้างความรักความสามัคคี แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องดังกล่าวผมก็ต้องขอแสดงความยินดีต่อแฟนฟุตบอลกว้างใจ้วมหาภัยทุกคนที่ตอนนี้ได้เฮกันดังๆ สมใจแล้วหลังจากที่มรักจะได้กลับมาลงสนามแข่งขันในบ้านจังหวัดเชียงรายเสียที ในวันที่ 18 ก.ย.2554 หลังจากต้องลุ้นกันมากกว่าแรมเดือนว่าสิ่งที่เหล่าฮีโร่ของพวกเขาคือแฟนคลับผู้ประสพอุบัติเหตุที่จังหวัดลพบุรีได้ทำการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์และความเมตตาไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการขอกลับมาใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในตอนนี้ได้รับการตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ใช้สิ่งที่การันตีต่อแฟนฟุตบอลและสโมสรเชียงราย อยู่ในเต็ด อย่างเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ในระยะยาวเพื่อรอสนามของสโมสรตนเองสร้างเสร็จ คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสิ่งที่รับปากและตกลงกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไว้นั้นจะทำได้จริงหรือไม่ บทพิสูจน์นี้คงอยู่ที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแฟนฟุตบอลทุกคนและจะตอบคำถามของพวกเขาทุกคนได้ด้วยว่า คุณรักกีฬาและสโมสรคุณมากหรือน้อยกว่าแอลกอฮอล์ที่คุณต้องการดื่มมันเอง อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังมีความรู้สึกดีๆว่าคณะเราถ้าตั้งใจจริงพยายามจริงต้องทำได้แน่นอน สู้ๆครับ ผมขออวยพรล่วงหน้าไปยังแฟนฟุตบอลของสโมสรเชียงราย อยู่ในเต็ดทุกคนด้วยครับ

มาเข้าเรื่องกันดีกว่ากับสิ่งที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นกับบรรยากาศที่ดีของวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพในจังหวัดเชียงรายที่กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดี สิ่งแรกที่ทำให้ผมคิดเช่นนั้นมันมาจากสาเหตุที่ได้เข้าไปทำข่าวการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงราย เอฟซีใน 2-3 นัดหลังมานี้ ผมได้เห็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานมากแล้วคือ การที่แฟนคลับของสโมสรเชียงราย อยู่ในเต็ดได้เข้าไปชมเกมและช่วยกันเชียร์สโมสรเชียงราย เอฟซี ที่มาร่วมจังหวัดเช่นนี้ อีกทั้งสิ่งที่ผมได้เห็นอีกอย่างคือการต้อนรับที่ดีจากบอร์ดบริหารสโมสรเชียงราย เอฟซี โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีสีหน้ายิ้ม

วันนี้บรรยากาศกำลังเปลี่ยนไป ก็ต้องขอยกย่องสิ่งที่เหล่าแฟนคลับกลุ่มเล็กที่ได้เริ่มจุดประกายให้วงการกีฬาฟุตบอลในจังหวัด เชียงรายกับมามีบรรยากาศดีเหมือนพี่น้องกันอีกครั้ง รวมถึงขอยกย่องไปถึงในอนาคตกับอีกหลายท่านที่กำลังเริ่มมองการกีฬาเป็นกีฬา แล้วเมื่อถึงวันที่พูดได้เต็มปากว่าทุกคนในจังหวัดเชียงรายชื่นชอบกีฬาอย่างแท้จริงเมื่อใด วันนั้นจังหวัดเชียงรายจะร่มรื่นและเป็นที่ยอมรับจากจังหวัดอื่นๆอย่างแน่นอน ดังคำว่า กีฬาสร้างความรัก สร้างความสามัคคี ไม่แบ่งชนชั้นชนชาติ และไม่มีพรมแดนอีกต่อไป อีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังได้เห็นจากหลายเหตุการณ์จากเหล่าแฟนคลับของทั้ง 2 สโมสรคือการที่แฟนคลับได้รู้จักกล่าวคำว่าขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป จนนำพาสิ่งดีกลับมาสู่สโมสรของท่านทั้งหลายนั่นเอง ยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพสัก 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างแรกเป็นของแฟนคลับสโมสรเชียงราย อยู่ในเต็ด ที่กล่าวขอโทษต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนเป็นที่มาของการที่ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยถึงแม้จะไม่ใช้คะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ก็ตาม อนุเคราะห์ให้กลับมาใช้สนามเพื่อทดลองประเมินผลในการใช้สนามของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ตัวอย่างที่ 2 เป็นของเชียงราย เอฟซี ที่ออกมากล่าวขอโทษแฟนฟุตบอลและสโมสรเชียงราย อยู่ในเต็ด จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สโมสรเชียงราย เอฟซี ที่ทำผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลที่น่ามาเสนอ จนก่อให้เกิดความสับสนและเสียความรู้สึกให้กับแฟนคลับของเชียงราย อยู่ในเต็ด จนทำให้บรรยากาศของทั้ง 2 สโมสรกลับมาเริ่มดีและมีทิศทางที่ดีต่อไปในอนาคตนั่นเอง



กว้างใจชม hockey+แมงป่องไฟ=การกีฬาในจังหวัดเชียงรายที่ดีในอนาคต

กลับมาอีกครั้ง กับคอลัมน์เฉพาะกิจของนายกระจอกขาว กีฬาคนนี้ ฉบับนี้อัดไม่ได้อาจจำเป็นต้องเขียนเรื่องนี้ หลังจากที่ได้ได้เห็นบรรยากาศที่ดีของวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพในจังหวัดเชียงรายซึ่งกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดี และถูกทางตามคำกล่าวที่ว่า กีฬาสร้างความรักความสามัคคี แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องดังกล่าวผมก็ต้องขอแสดงความยินดีต่อแฟนฟุตบอลกว้างใจชม hockey ทุกคนที่ตอนนี้ได้เฮกันดังๆ สมใจแล้วหลังจากที่มรักจะได้กลับมาลงสนามแข่งขันในบ้านจังหวัดเชียงรายเสียที ในวันที่ 18 ก.ย.2554 หลังจากต้องลุ้นกันมากกว่าแรมเดือนว่าสิ่งที่เหล่าฮีโร่ของพวกเขาคือแฟนคลับผู้ประสพณ์อุบัติเหตุที่จังหวัดลพบุรีได้ทำการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์และความเมตตาไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการขอกลับมาใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในตอนนี้ได้รับการตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ใช้สิ่งที่การันตีต่อแฟนฟุตบอลและสโมสรเชียงราย อยู่ในเน็ต อย่างเต็ม 100 เปอร์เซ็นในระยะยาวเพื่อรอสนามของสโมสรตนเองสร้างเสร็จ คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสิ่งที่รับปากและตกลงกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันนั้นจะทำให้จริงหรือไม่ บทพิสูจน์นี้คงอยู่ที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแฟนฟุตบอลทุกคนและจะตอบคำถามพวกเขาทุกคนได้ด้วยว่า คุณรักกีฬาและสโมสรคุณมากหรือน้อยกว่าแอลกอฮอล์ที่คุณต้องการดื่มนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าคนเราถ้าตั้งใจจริงพยายามจริงต้องทำได้อย่างแน่นอน สู้ๆ ครับ ผมขออวยพรล่วงหน้าไปยังแฟนฟุตบอลของสโมสรเชียงราย อยู่ในเน็ตทุกคนด้วยครับ

มาเข้าเรื่องกันดีกว่ากับสิ่งที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นกับบรรยากาศที่ดีของวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพในจังหวัดเชียงรายที่กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดี สิ่งแรกที่ทำให้ผมคิดเช่นนั้นมันมาจากสาเหตุที่ได้เข้าไปทำข่าวการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรเชียงราย เอฟซี ใน 2-3 นัดหลังมานี้ ผมได้เห็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานมากแล้วคือ การที่แฟนคลับของสโมสรเชียงราย อยู่ในเน็ต ได้เข้าไปชมเกมและช่วยกันเชียร์สโมสรเชียงราย เอฟซี ที่มาร่วมจังหวัดเช่นนี้ อีกทั้งสิ่งที่ผมได้เห็นอีกอย่างคือการต้อนรับที่ดีจากบอร์ดบริหารสโมสรเชียงราย เอฟซี โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีสีหน้ายิ้มแย้ม นับเป็นนิมิตหมายอันดี เพราะอย่างที่หลายท่านคงอาจจะทราบกัน อยู่แล้วว่าสาเหตุใดแฟนฟุตบอลของทั้ง 2 สโมสรถึงไม่ค่อยได้ชื่นชอบกันนัก ซึ่งสาเหตุดังกล่าวโดยส่วนตัวผมกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับกีฬาเอาเสียเลยกับสาเหตุดังกล่าว แต่

วันนี้บรรยากาศกำลังเปลี่ยนไป ก็ต้องขอยกย่องสิ่งที่เหล่าแฟนคลับกลุ่มเล็กที่ได้เริ่มจุดประกายให้วงการกีฬาฟุตบอลในจังหวัดเชียงรายกับมามีบรรยากาศดีเหมือนพี่น้องกันอีกครั้ง รวมถึงขอยกย่องไปถึงในอนาคตกับอีกหลายท่านที่กำลังเริ่มมองการกีฬาเป็นกีฬา แล้วเมื่อถึงวันที่พูดได้เต็มปากว่าทุกคนในจังหวัดเชียงรายชื่นชอบกีฬาอย่างแท้จริงเมื่อใด วันนั้นจังหวัดเชียงรายจะร่มรื่นและเป็นที่ยื่นชมจากจังหวัดอื่นๆอย่างแน่นอน ตั้งคำว่า กีฬาสร้างความรัก สร้างความสามัคคี ไม่แบ่งชนชั้นชนชาติ และไม่มีพรมแดนอีกต่อไป อีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังได้เห็นจากหลายเหตุการณ์จากเหล่าแฟนคลับของทั้ง 2 สโมสรคือการที่แฟนคลับได้รู้จักกล่าวคำว่าขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป จนนำพาสิ่งดีกลับมาสู่สโมสรของท่านทั้งหลายนั่นเอง ยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพสัก 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างแรกเป็นของแฟนคลับสโมสรเชียงราย อยู่ในเน็ต ที่กล่าวขอโทษต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนเป็นที่มาของการที่ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยถึงแม้จะไม่ใช่คะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ก็ตาม อนุเคราะห์ให้กลับมาใช้สนามเพื่อทดลองประเมินผลในการใช้สนามของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ตัวอย่างที่ 2 เป็นของเชียงราย เอฟซี ที่ออกมากล่าวขอโทษแฟนฟุตบอลและสโมสรเชียงราย อยู่ในเน็ต จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สโมสรเชียงราย เอฟซี ที่ทำผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลที่นำมาเสนอ จนก่อให้เกิดความสับสนและเสียความรู้สึกให้กับแฟนคลับของเชียงราย อยู่ในเน็ต จนทำให้บรรยากาศของทั้ง 2 สโมสรกลับมาเริ่มดีและมีทิศทางที่ดีต่อไปในอนาคตนั่นเอง

